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หมอธี”ฟันธงไม่ยุบก.พ.อ. เพราะต้องดูแลข้าราชการมหา’ลัยอีก 2.9 หมื่นคน
ขณะที่ก.พ.อ.แนะกระทรวงการอุดมศึกษาต้องนำงบฯมาเป็นตัวขับเคลื่อนมหา’ลัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยตามความถนัด

วันนี้( 1มิ.ย.) ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า เมื่อเร็ว
ๆนี้คณะทำงานฯได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ
ดมศึกษา (ก.พ.อ.)ซึ่งมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ก.พ.อ.
โดยที่ประชุมก็สนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
แต่มีความห่วงใยถึงแนวทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งตนชี้แจงต้องอาศัยปัจจัยภายในและนอก
แต่โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษาจะเน้นความคล่องตัวและต้องมีขนาดเล็ก

นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า
ก.พ.อ.ยังมีข้อเสนอแนะกระทรวงการอุดมศึกษาจะต้องนำเรื่องการจัดสรรงบประมาณมาเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายแ
ละยุทธศาสตร์ในการดำเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะต้องมีการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การทำงานที่ชัดเจน
ที่สำคัญเป็นไปตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละมหาวิทยาลัย ส่วนประเด็นยุบก.พ.อ.นั้นยังไม่พูดถึง เนื่องจาก
ก.พ.อ. ยังมีบทบาทและหน้าที่ในการดูแลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
โดยเฉพาะต้องดูเรื่องตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งก็ถือว่ามีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ

 ด้านนพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ในก.พ.อ.ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องที่จะยุบก.พ.อ.แล้ว เนื่องจากศ.นพ.อุดม
ได้ชีแจงว่าขณะนี้ยังมีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอีก29,000 คน
ดังนั้นก.พ.อ.จะต้องดูแลและทำหน้าทีในการบริหารงานบุคคลต่อไป และกว่าข้าราชการจะหมดต้องใช้เวลาอีก 14 ปี
เมื่อถึงเวลานั้นค่อยมาว่ากันใหม่
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